

ตารางแสดงการลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
(ข้อมูล ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕)

หน่วยงาน	กรณีคนพิการ	กรณีผู้สูงอายุ
กรมเจ้าท่า	ยกเว้นค่าโดยสารเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เรือควนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก ดังนี้ ๑. เรือควนเจ้าพระยา ๑.๑ ๑๕๐ บาท จากท่าบ้านทูลกระหม่อม-วัดราชสิงขร ๑.๒ ๑๕๐ บาท จากท่าบ้านทูลกระหม่อม-วัดราชสิงขร ๑.๓ ๑๕๐ บาท จากท่าบ้านทูลกระหม่อม-วัดราชสิงขร และท่าบ้านทูลกระหม่อม-ท่าบึงศรีราษฎร์บูรณะ ๒. เรือโดยสารคลองแสนแสบ ระหว่างท่าผ่านฟ้าลีลาศ-ท่าวัดศรีบุญเรือง จำนวน ๒๖ ลำ ๓. เรือข้ามฟาก จำนวน ๒๑ ท่า	ลดร้อยละ ๕๐ ค่าโดยสารเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เรือควนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก ดังนี้ ๑. เรือควนเจ้าพระยา ๑.๑ ๑๕๐ บาท จากท่าบ้านทูลกระหม่อม-วัดราชสิงขร ๑.๒ ๑๕๐ บาท จากท่าบ้านทูลกระหม่อม-วัดราชสิงขร ๑.๓ ๑๕๐ บาท จากท่าบ้านทูลกระหม่อม-วัดราชสิงขร และท่าบ้านทูลกระหม่อม-ท่าบึงศรีราษฎร์บูรณะ ๒. เรือโดยสารคลองแสนแสบ ระหว่างท่าผ่านฟ้าลีลาศ-ท่าวัดศรีบุญเรือง จำนวน ๒๖ ลำ ๓. เรือข้ามฟาก จำนวน ๒๑ ท่า
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	ลดร้อยละ ๕๐ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) สำหรับรถโดยสารของ ขสมก. และรถของผู้ประกอบการที่เดินรถร่วมกับ ขสมก. ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร	ลดร้อยละ ๕๐ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) และยกเว้นค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (๑๓ เมษายน) สำหรับรถโดยสารของ ขสมก. และรถของผู้ประกอบการที่เดินรถร่วมกับ ขสมก.
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)	ลดร้อยละ ๕๐ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) สำหรับรถโดยสารของ บขส. ดังนี้ ๑. ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ๒. ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ และหมวด ๔ ในส่วนภูมิภาค โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป	ลดร้อยละ ๕๐ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) สำหรับรถโดยสารของ บขส.
การรถไฟแห่งประเทศไทย	ลดร้อยละ ๕๐ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน	ลดร้อยละ ๕๐ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน อยู่ในระหว่างพิจารณาลดร้อยละ ๒๐ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤษภาคม

หน่วยงาน	กรณีคนพิการ	กรณีผู้สูงอายุ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	ยกเว้นค่าโดยสาร	ลดร้อยละ ๒๐ สำหรับผู้ถือบัตรสมาร์ทพาส (รายเดือน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ยกเว้นค่าโดยสาร	ลดร้อยละ ๕๐ และยกเว้นค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (๑๓ เมษายน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ลดร้อยละ ๕๐ สำหรับผู้พิการ ลดร้อยละ ๒๕ สำหรับผู้ติดตาม (Escort) ในเส้นทางภายในประเทศ เฉพาะชั้นประหยัด	<p>๑. ส่วนลดร้อยละ ๑๕ จากอัตราค่าโดยสารปกติ ชั้นธุรกิจ</p> <p>๒. ส่วนลดร้อยละ ๓๕ จากอัตราค่าโดยสารปกติ ชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี</p> <p>๓. ส่วนลดร้อยละ ๓๐ จากอัตราค่าโดยสารปกติ ชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางในช่วงวันศุกร์ถึงอาทิตย์</p>